



สอ.คสช.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยง ที่ทำให้ งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสหกรณ์ จึงมุ่งมั่นดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้าน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อกำหนดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศของสหกรณ์ และให้บุคลากรสหกรณ์ ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ ดำเนินการ และฝ่ายจัดการทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี การที่สหกรณ์ จะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับดูแลและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน และส่งเสริมให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด โดยกำหนดให้การบริหาร ความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการทำแผนกลยุทธ์ แผนงานงบประมาณประจำปี และการตัดสินใจในการบริหารงานต่าง ๆ

2. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ที่นำไปสู่ การสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าให้แก่สหกรณ์

3. บุคลากรสหกรณ์ต้องตระหนักและมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ กำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

4. มีการประเมิน รายงาน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสหกรณ์ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565

(นายวินิจ ชุ่นสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด